

ด่วนที่สุด  
ที่ กก ๐๒๑๔/ ๐๗๕๑



กค. 36.7  
วันที่ 30 มี.ค. ๒๕๖๔  
เวลา 16.๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4701
รับที่(อีเมล)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 11.2

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  
มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๐๘๕๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อให้จังหวัดที่มีเมืองเก่าสามารถรองรับปริมาณเพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป็นกลไกการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่า เพื่อป้องกันการทำลายหลักฐานที่สำคัญ และอนุรักษ์เมืองเก่าไว้เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประเด็นด้านการท่องเที่ยว การดำเนินการฯ ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศในอนาคต ดังนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ควรมี ✓  
แผนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว โดยต้องคำนึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และอาจจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และรักษาเมืองเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๐